

ยอห์น 10:1-10

ข้อเท็จจริงหรือเรื่องแต่ง: ตำรวจศีลธรรมเยซู

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์ เคิร์กแลนด์ วอชิงตัน

9 มีนาคม 2025

เข้านี้ เราเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่สำหรับสัปดาห์หน้า โดยเราจะมาดูแนวคิดที่ยึดถือกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับพระเยซู และดูว่าเป็นความจริงหรือไม่ ในภาษาประจำวันนี้ เราจะ "ตรวจสอบข้อเท็จจริง" ความรู้ของเราเกี่ยวกับพระเยซูในซีรีส์นี้ ขอใช้เวลาสักครู่เพื่อแนะนำแนวคิดของซีรีส์นี้ เพราะสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับทุกคนที่ติดตามพระเยซูหรือแสวงหาพระเจ้าในชีวิตของตน เพราะความจริงนั้นสำคัญ เราไม่ต้องการติดตามหรือตัดสินใจว่าจะติดตามพระเยซูหรือไม่โดยอาศัยแนวคิดที่ผิดๆ เกี่ยวกับพระเยซูที่อยู่ในหัวของเรา นำเสียดายที่ผู้คนมักหันหลังให้กับพระเยซูอยู่เสมอเพราะเข้าใจผิดว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์ทรงยื่นหยัดเพื่ออะไร

โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เราทำในชีวิต ตัวอย่างเช่น คุณอาจเคยเห็นบทความหรือวิดีโอเกี่ยวกับปลาน้ำลึกที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน ซึ่งว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วตายไปในที่สุด ดูเหมือนว่ามันตัดสินใจขึ้นมาบนผิวน้ำและสัมผัสกับแสงแดดเพียงครั้งเดียว แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดมันจึงขึ้นมาบนผิวน้ำก็ตาม นี่คือรายงานข่าวจาก CBS: <https://www.youtube.com/watch?v=T0IrjYXtS8>

สไลด์ชุดเทศนา เมื่อคุณดูสิ่งนี้ คุณก็จะรู้สึกว่าคุณ "ฉันไม่แน่ใจว่าอยากไปว่ายน้ำอีกหรือเปล่า" มันเป็น "สัตว์ประหลาด" ตามชื่อของมัน (เรียกอีกอย่างว่า "ปีศาจทะเล" ซึ่งแยกว่า) และมัน

"มักจะกินอาหารทะเล" ซึ่งสำหรับฉันแล้ว เป็นคำพูดที่โง่มาก

เพราะฉันไม่รู้ว่ามันจะกินอะไรอีกเพราะมันอาศัยอยู่ในทะเล...

แต่ดูเหมือนว่าประตูจะเปิดทิ้งไว้ให้มันกินอย่างอื่นนอกจากอาหารทะเล เช่น คุณหรือฉัน และมันดูตัวใหญ่มากด้วย มีขนาดเท่าลูกบาสเก็ตบอลอย่างน้อย และฟันแหลมคมที่ดูยาวหลายนิ้ว และแน่นอน ถ้ามีสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่ที่นั่น

ใครจะรู้ว่ามันจะมีชีวิตที่ฉันไม่รู้ว่ามีอยู่และอาจอยากกินฉันเป็นอาหารกลางวันด้วย ใช่มั้ย? ดีใจไหมที่ฉันแสดงวิดีโอนี้ให้คุณดู

แต่ตามที่พวกเขาบอก มันมักจะอาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำลึกลงไปหลายพันฟุต และที่สำคัญ

มันยาวแค่ประมาณ 6 นิ้วเท่านั้น มันไม่สามารถตัดมือหรือเท้าของคุณได้ในคำเดียว ดังนั้น

การได้รับความจริงเกี่ยวกับสิ่งนี้จึงมีความสำคัญ

และความจริงเกี่ยวกับพระเยซูก็มีความสำคัญเช่นกัน

เราไม่อยากจะตัดสินใจติดตามพระเยซูโดยอาศัยข่าวลือหรืออะไรทำนองนั้น ดังนั้น เป้าหมายของซีรีส์นี้คือการค้นหาความจริงว่าพระเยซูเป็นใคร

มีสิ่งหนึ่งที่คนจำนวนมาก – รวมถึงคริสเตียนจำนวนมาก – ล่องลอยอยู่ในหัวของพวกเขา นั่นคือ หากคุณมีความสัมพันธ์กับพระเยซู คุณก็จะพลาดความสนุกทั้งหมดในชีวิต พวกเขาเห็นพระเยซูเป็นตำรวจศีลธรรมที่พยายามขัดขวางสิ่งต่างๆ ในชีวิตของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เราใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข การผจญภัย และความสนุกสนาน การติดตามพระเยซูและการเป็นคริสเตียนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และข้อจำกัดในชีวิต นั่นคือสิ่งที่เรากำลังพิจารณาในวันนี้ ดังนั้น มาดูกันว่าพระเยซูเองตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร เข้านี้ เราอยู่ในพระกิตติคุณยอห์น บทที่ 10 เริ่มที่ข้อ 1

นี่คือพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคุณและฉันในเข้านี้... (หกข้อแรก)

ขอหยุดตรงนี้สักครู่ ก่อนหน้านั้น พระเยซูทรงรักษาชายคนหนึ่งที่ได้บาดเจ็บแต่กำเนิด พระเยซูทรงทำสิ่งนี้ในวันสะบาโต และหลายคนคงทราบดีว่านั่นถือเป็น "งาน" ในสายตาของผู้นำศาสนายิวในสมัยนั้น ดังนั้น ผู้นำเหล่านั้นซึ่งเรียกว่าฟาริสี จึงเริ่มสืบสวนเกี่ยวกับการรักษา โดยใช้แนวทางวิพากษ์วิจารณ์ และส่วนหนึ่งของการสืบสวนคือการพูดคุยกับพระเยซู ข้อพระคัมภีร์ที่เราเพิ่งอ่านไปเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานั้น

ในขณะที่ยอห์นบอกเราในข้อ 6 ว่าพวกฟาริสีไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูบอกพวกเขา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเข้าใจว่าคนเลี้ยงแกะและแกะทำงานร่วมกันอย่างไร และภัยคุกคามจากคนแปลกหน้า และแกะจะไม่เดินตามคนแปลกหน้า พวกเขารู้เรื่องนี้ และหากคุณต้องการดูเรื่องนี้ในชีวิตจริง มีวิดีโอออนไลน์ที่ยอดเยียมมากมายเกี่ยวกับแกะที่ไม่ฟังบางคน แต่กลับเดินตามเสียงของคนเลี้ยงแกะ (ลิงก์ไปยังวิดีโอความยาว 2 นาทีที่นี้:

<https://www.youtube.com/watch?v=e45dVgWgV64>)

พวกฟาริสียังรู้ถึงความสำคัญของการปกป้องแกะ รวมถึงการมีประตูสำหรับเข้าและออกจากคอกแกะอย่างถูกต้อง และในสมัยของพวกเขา คนเลี้ยงแกะเองมักจะเป็นประตูนั้น โดยนอนลงที่ทางเข้าคอกแกะ ดังนั้น หลักการและสาระสำคัญของสิ่งที่พระองค์ตรัสจึงเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปในสมัยนั้น พวกเขาเข้าใจเรื่องนี้

สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจคือนัยทางจิตวิญญาณของสิ่งที่พระเยซูตรัส และเพียงไม่กี่ข้อก่อนหน้านั้น ในการสืบค้นของพวกเขา พระเยซูได้กล่าวถ้อยคำที่ว่าเพราะพระองค์ "คนตาบอดจะมองเห็น และผู้ที่มองเห็นจะตาบอด" พระองค์กำลังพูดถึงการมองเห็นและความตาบอดทางจิตวิญญาณ และสิ่งที่เราเห็นในสองสามข้อแรกของบทที่ 10 ก็คือ แท้จริงแล้ว พวกฟาริสี ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและในทางทฤษฎีมี "การมองเห็น" แต่พวกเขาก็เป็นฟาริสี พระเยซูตาบอดสนิทต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ในพระองค์

พวกเขาองไม่เห็นดีเท่าที่คิด ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจตามที่ยอห์นชี้ให้เห็นในข้อ 6 มาอ่านข้อสุดท้ายกัน ยอห์น 10:7-10...

ตอนนี้พระเยซูชี้แจงให้ชัดเจนขึ้น แม้ว่าพระองค์จะยังใช้คำอุปมาอุปไมยอยู่ก็ตาม และพระเยซูกำลังตรัสว่า พระองค์เป็นประตูสู่คอกแกะ พระองค์แสวงหาการปกป้องแกะของพระองค์ ซึ่งหมายถึงผู้คนที่ติดตามพระองค์และฟังเสียงของพระองค์ พระองค์ทำงานเพื่อให้แกะปลอดภัยและช่วยพวกเขาจากอันตราย... พระองค์ปกป้องแกะจากโจรที่มาจากเพื่อขโมย ฆ่า และทำลายเท่านั้น พระองค์ต้องการให้แกะของพระองค์ "มีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์" (ยอห์น 10:10)

วลี "อย่างสมบูรณ์" มาจากคำภาษากรีก perisos (ซอสเปริซอส) และหมายถึง

"เกินกว่าจำนวนหรือขนาดหรืออันดับหรือความต้องการ เกินกว่าที่จำเป็น"

นี่คือชีวิตแบบที่พระเยซูในฐานะประตูต้องการนำมาให้เรา และจริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่พระองค์เท่านั้นที่เป็นประตู ในข้อต่อไปนี่ พระองค์ตรัสถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี แต่ผู้เลี้ยงแกะก็มักจะทำหน้าที่เป็นประตูด้วย และนี่คือบทบาทในฐานะประตูที่พระองค์กำลังตรัสอยู่ และไม่ใช่การกีดกันไม่ให้ชีวิตมีความสนุกสนาน แต่เป็นการปกป้องจากอันตราย และสัมผัสชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์และมีความสุข – เกินกว่าความต้องการของเรา ก่อนหน้านั้นในยอห์น 8 พระเยซูทรงสนทนากับพวกฟาริสีบางคนอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นพวกเดียวกับในข้อพระคัมภีร์วันนี้ โดยตรัสว่าสาวกของพระองค์เป็นอิสระอย่างแท้จริง พระองค์ไม่ได้จำกัดหรือจำกัด แต่พระองค์มีอิสรภาพและปลอดภัย

ฉันคิดว่ามันเหมือนกับสนามหญ้าที่มีรั้วรอบขอบชิด หากคุณมีลูกๆ และสนามหญ้าของคุณมีรั้วรอบขอบชิด เช่นเดียวกับสนามหญ้าหลังบ้านหลายๆ แห่ง รั้วรอบขอบชิดก็จะกลายเป็นสถานที่ปลอดภัยที่ลูกๆ ของคุณเล่นได้ ในพื้นที่รั้วรอบขอบชิดนั้น เด็กๆ จะได้รับอิสระและปลอดภัยมากมาย พวกเขาสามารถเล่นของเล่น ลูกบอล ปีนต้นไม้ในสนาม หรืออะไรก็ได้ มีกฎที่ต้องปฏิบัติตามภายในพื้นที่นั้น แต่กฎเหล่านั้นก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาและเพื่อปกป้องบ้าน เช่น ห้ามขวางก้อนหิน เรื่องจริง: ครั้งหนึ่ง ลูกๆ ของฉันพยายามขวางก้อนหินใส่บ้านของเรา และก้อนหินก็ไปโดนหน้าต่างห้องนั่งเล่นของเรา โชคดีที่เราจะเปลี่ยนมันในไม่ช้าอยู่แล้ว แต่กฎนั้นก็กลับตอกย้ำกฎและเหตุผลที่เรามีมัน ดังนั้น สนามหญ้าที่ล้อมรั้วรอบขอบชิดจึงมีอิสระและปลอดภัย

พระเยซูกำลังบอกว่า พระองค์ต้องการสิ่งเดียวกันนี้สำหรับเราในชีวิต พระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตอย่างเต็มที่ มีอย่างเหลือเฟือ ในความเป็นจริง พระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการให้เรามีเท่านั้น แต่พระองค์ยังต้องการมอบชีวิตอย่างเต็มที่ให้กับเราด้วย และวิธีที่จะสัมผัสชีวิตนั้นได้อย่างเต็มที่ที่สุดคือการรู้จักผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และให้โอกาสเราสัมผัสชีวิต

พระองค์ต้องการให้เราสัมผัสประสบการณ์อย่างเต็มที่ถึงความหมายของการรู้จักพระเจ้าและความหมายของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ความสงบสุข ความสวยงาม ความพอใจ จุดมุ่งหมาย...

ฉันไม่สามารถอธิบายชีวิตทั้งหมดที่พระเยซูต้องการให้เราได้สัมผัสได้หมด เพราะมีความเป็นไปได้มากมายนับไม่ถ้วน แต่ถึงกระนั้น "ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์" ... "ชีวิตที่มากเกินไปจนความจำเป็น" ก็ยังขยายออกไปนอกโลกนี้ ไปสู่ความเป็นนิรันดร การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่คำสอนของพระองค์และคำสอนในพระคัมภีร์ทำให้ชัดเจนว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีมากกว่านั้น ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากจนไม่สามารถบรรจุอยู่ในสรรพสิ่งได้ และพระเยซูยังเป็นประดุจชีวิตนิรันดรนั้นด้วย

แต่เราต้องการพระเยซูเป็นประดุจนี้และตอนนี้เพื่อเริ่มต้น ทำไม? ชีวิตจำเป็นต้องมีประดุจอะไร? ตามที่พระองค์ตรัสไว้ และเราทุกคนต่างก็ทราบเรื่องนี้จากประสบการณ์ชีวิต: มีโจรและผู้ปล้นที่พยายามเข้ามาทำลายสิ่งที่พระเยซูเสนอให้ที่นี่และตอนนี้ พวกเขาจะงัดรั้วเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลูกชายวัย 7 ขวบของเราออกไปเล่นคนเดียวในสนามหลังบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิด และฉันได้ยินเขาตะโกนขึ้น ฉันจึงออกไปที่ประตูหลังเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น และเขาก็พูดว่า "พ่อครับ ผมเพิ่งเห็นแรคคูนกระโดดจากหลังคาโรงเก็บของของเราลงไปในเนินเขาตรงนี้!" แรคคูนจึงเข้าไปในสนามหลังบ้านของเรา และลูกชายของเราก็เข้ามาใกล้เจ้าสิ่งนี้ประมาณ 10 ฟุต นั่นคือศักยภาพที่จะขโมยความสุขไปจากตรงนั้นใช่ไหม?

และในชีวิต: สิ่งที่ย้ายมา "ขโมย ชำ และทำลาย" อาจดูน่ารัก น่าอด น่าดึงดูด หรือสนุกสนานเหมือนแรคคูน แต่ก็เหมือนแรคคูนด้วยเช่นกัน: พวกมันอาจทำให้คุณเจ็บปวด เจ็บปวด และเสียหายได้ ในนิทานอุปมาที่พระเยซูเล่าไว้ว่า แกะจะวิ่งหนีเมื่อได้ยินเสียงของคนแปลกหน้า ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาของคนแปลกหน้าที่ทำให้พวกเขากลัว ไม่ใช่ขนาดตัวหรือท่าทางของเขา นั่นจะเห็นได้ชัดเจนเกินไป ขโมยทำทุกวิถีทางเพื่อให้ดูเหมือนคนเลี้ยงแกะ จริงอยู่ที่สิ่งของที่ฆ่า ขโมย และทำลายก็เช่นกัน พวกมันหลอกลวง พวกมันเหมือนหมาป่าในคราบคนเลี้ยงแกะ พวกมันไม่ได้มาในคราบแกะตัวอื่น แต่มาในคราบคนเลี้ยงแกะ และพวกมันพยายามล่อลวงคุณและฉันให้หลงผิด ขโมยอิสรภาพ ความสุข และชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่พระเยซูประทานให้ของเราไป

เรามักจะถูกถาโถมด้วยข้อความที่บอกเราว่า หากคุณมีเงินมากพอ มีสิ่งของมากพอ มีอำนาจมากพอ มีศักดิ์ศรีมากพอ - แล้วคุณจะมีความสุข...ชีวิตจะดี ดิมสิ่งนี้ ฉิดสิ่งนี้ อ่านสิ่งนี้ ดูสิ่งนี้ ทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ ไปงานปาร์ตี้ เทียวเล่นกับผู้คนเหล่านี้ ได้งานนั้น...แล้วคุณจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น...ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หนังสือสภานิติกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หลายที่ เช่น: ผู้ที่ได้รับปัญญาเป็นสุข ผู้ที่ได้รับความเข้าใจเป็นสุข เพราะปัญญาให้ผลกำไรมากกว่าเงิน และให้ผลตอบแทนดีกว่าทอง ปัญญามีค่ามากกว่าทับทิม ไม่มีสิ่งใดที่คุณปรารถนาเทียบได้กับปัญญา (สุภาษิต 3:13-15)

ปัญญาในสุภาษิตและพระคัมภีร์ตลอดมา มีรากฐานมาจากการรู้จักพระเจ้าเสมอ และไม่ใช่แค่ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็นความรู้ที่นำมาปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญาเป็นปัญญา เหมือนที่เราทุกคนเคยได้ยินมา:

เหมือนกับการรู้ว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้ แต่ปัญญาไม่ใช่การใส่ลูกมะเขือเทศในสลัดผลไม้ ปัญญาที่แท้จริงมีรากฐานมาจากการรู้จักพระเจ้าและนำความรู้นั้นไปปฏิบัติในชีวิตของเรา ปัญญานี้เปรียบได้กับสิ่งหนึ่งที่นาดึงดูดใจอย่างยิ่ง นั่นคือ เงิน ทอง ทรัพย์สินสมบัติ และสรุปได้ว่า "ไม่มีสิ่งใดที่คุณปรารถนาเทียบได้กับ [ปัญญา]" กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดที่พยายามล่อลวงคุณและสัญญาอย่างแท้จริงว่าจะมอบความสุขและความสมหวังเทียบไม่ได้กับการใช้ชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้า เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญญาที่แท้จริง

แต่สิ่งต่างๆ

ที่พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจและดึงเราออกไปนั้นถูกนำเสนอต่อเราในลักษณะที่ดึงดูดใจและหลอกลวง สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถหยั่งรากลึกจนควบคุมเราได้ และกลายเป็นสิ่งที่เราต้องก้มหัวให้ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเจ้านายของเรา เนื่องจากผู้คนติดยา สุรา สื่อลามก เซ็กส์ งานอดิเรก กีฬา โฆษณามีเดีย การเมือง ข่าวสาร อำนาจ เงิน ทรัพย์สินสมบัติ หน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้หลายอย่างไม่ถือเป็นบาปสำหรับเรา ตัวอย่างเช่น เงินไม่ใช่บาป อำนาจไม่ใช่บาป แอลกอฮอล์ไม่ใช่บาป พระเยซูดื่มไวน์ เซ็กส์ไม่ใช่บาป พระเจ้าสร้างมันขึ้นมา ทรัพย์สินไม่ใช่บาป แต่สิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นๆ อีกมากมายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจบิดเบือนไปจากสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจให้เป็น และสิ่งใดๆ ก็ตามในบรรดาสิ่งอื่นๆ มากมาย อาจกลายเป็นเจ้านายของคุณได้ จริงๆ แล้ว สิ่งใดๆ ก็ตามมีศักยภาพที่จะควบคุมเรา กลายเป็นเจ้านายของชีวิตเรา และแสวงหาที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่คุณฟังเสียงและเป็นผู้นำคุณ มากกว่าจะเป็นเสียงของพระเยซู พระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าการบูชารูปเคารพ และสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การเป็นทาสมากกว่าอิสรภาพ เช่น การติดสุรา ความโลภ ความใคร่ ความอยากได้ ตารางเวลาที่แน่นเกินไป

นี่สิน... ไม่มีอิสรภาพในสถานที่เหล่านี้... ไม่มีอะไรปลอดภัยที่จะพบได้ที่นั่น นั่นคือเหตุผลที่เราต้องให้พระเยซูมาก่อน

และเดินตามเสียงของพระองค์เท่านั้นในขณะที่เราดำเนินชีวิต

คุณเห็นไหมว่าพระเยซูไม่ได้เป็นตำรวจศีลธรรมที่คอยกีดกันสิ่งดีๆ

ออกไป... พระเยซูต้องการกีดกันสิ่งต่างๆ ออกจากชีวิตคุณ ซึ่งจะขโมย ข่า

และทำลายชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่คุณถูกสร้างมาเพื่อมี พระองค์ต้องการให้คุณมีความสุข สันติ ความพอใจ ความพอใจ ความฉลาด ความสัมพันธ์ที่ดี การให้อภัย ความรัก และอื่นๆ

อีกมากมายในชีวิตของคุณ ดังนั้น มีคำถามสองข้อ ประการแรก

ใครหรืออะไรคือโจรและหัวขโมยในชีวิตของคุณ?

เราทุกคนต่างก็มีคนเหล่านี้ที่พยายามเรียกร้องความสนใจและการอุทิศตนของเรา

สังเกตว่าพระเยซูไม่ได้บอกว่า "ถ้า" โจรและหัวขโมยมา... แต่สันนิษฐานว่าพวกเขา

พระองค์เพียงตรัสว่า "ผู้ที่เข้ามาโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ทางประตู" ก็คือโจรและหัวขโมย

พวกเขามีอยู่จริงและจะมา

ใครหรืออะไรกำลังพยายามขโมยชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ไปจากคุณที่พระเยซูเสนอให้

เพื่อพยายามดึงคุณออกจากพระองค์?

และประการที่สอง:

เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับพระเยซูคริสต์กับพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะและประตูของเรา หรือไม? เรากำลังกรองชีวิตผ่านพระวจนะของพระองค์ พระคัมภีร์หรือไม่

เพื่อให้สิ่งที่เราสนใจสอดคล้องกับพระองค์ ค่านิยมของพระองค์

และสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่ออะไร?

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พระเยซูจะเป็นประตูสำหรับเรา เพื่อที่เราจะได้แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำ

ใครที่เราคบหา สิ่งที่เราอ่าน สิ่งที่เราพูด... สอดคล้องกับพระวจนะและค่านิยมของพระองค์

พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถมอบชีวิตอันสมบูรณ์แก่คุณได้ สามารถมอบให้แก่ฉันได้ ซึ่งเป็นชีวิตที่เรากำลังมองหาอย่างแท้จริง

หากคุณเคยมองว่าพระเยซูเป็นดาร์จศีลธรรมที่คอยกีดกันคุณจากความสุขในชีวิต ฉันอยากท้าทายคุณและกระตุ้นให้คุณพิจารณาสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ที่นี่: ใช่ พระองค์ต้องการให้คุณเก็บบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตของคุณ และพระองค์ต้องการเป็นประตุนั้น... แต่ไม่ใช่สิ่งดีๆ ที่พระองค์ต้องการจะกีดกันออกไป พระเยซูต้องการให้คุณใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า เช่นเดียวกับที่คุณถูกสร้างมาเพื่อสัมผัสประสบการณ์ และคุณสามารถมีสิ่งนั้นได้ที่นี่และตอนนี้ และในนิรันดร์ที่ชีวิตมีมากมายจนไม่สามารถบรรจุอยู่ในสรรพสิ่งที่ตามที่เรารู้จัก พระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์

คุณสามารถมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้โดยสารภาพบาปของคุณกับพระเยซู และวางใจในพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด คุณสามารถสารภาพถึงสถานที่ที่คุณติดตาม โจรและผู้ปล้น และสารภาพถึงความจำเป็นที่พระองค์จะทรงอภัยและช่วยไถ่คุณในชีวิตของคุณ การทำเช่นนั้นจะเปิดชีวิตของคุณให้กับพระเยซู และเปิดทางให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณ ใจของเราและชีวิตประจำวันของคุณในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

และสำหรับพวกเราที่รู้จักพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าแล้ว โปรดแน่ใจว่า “พระเยซูในฐานะพระเจ้า” เป็นความจริง และไม่มีการปลอมแปลงแทนที่พระองค์ ขโมยชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ประทานให้ เราต้องตื่นตัวอยู่เสมอ – การปฏิบัติทางจิตวิญญาณทั้งหมดที่เราดูในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วยได้มากจริงๆ กรองชีวิตผ่านประตูของพระเยซู ผ่านพระคัมภีร์ เพื่อที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาในใจ จิตวิญญาณ หรือชีวิตประจำวันของคุณที่ไม่เกี่ยวข้อง และอาจนำเราลงสู่ทางลาดลื่นที่ห่างจากพระองค์ แทนที่เรามาดูตามพระองค์ และอย่าสนใจสิ่งอื่นใด: ที่นี่ ตอนนี้ และตลอดไปชั่วนิรันดร์ มาอธิษฐานกันเถอะ...อาเมน